



ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ด้วยจังหวัดชุมพร แจ้งให้เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ดำเนินการให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้มาตรการทางบริหาร เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤตไม่ให้ปล่อยปละละเลยหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือกำหนดให้มีช่องทางที่เหมาะสมในการรับแจ้งข้อมูล หรือในการจัดทำป้ายที่เอกชนจัดทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สาธารณะให้กำหนดข้อความชื่อหรือสัญลักษณ์ของเอกชนไม่ให้อาณาเขตติดคูความสนใจเทียบเท่าข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์บนป้ายนั้นอันเป็นการโฆษณาแฝง เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาในทางสาธารณะบรรลุผลจึงกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ดังนี้

๑. ในกรณีที่ป้ายโฆษณาที่เอกชนต้องการจะก่อสร้าง ติดตั้ง หรือวางบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤตมีโครงสร้างไม่เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม ให้ติดต่อกับกองช่าง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เพื่อดำเนินการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน เอกสารต่างๆ ตามที่กองช่างกำหนด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากกองช่าง พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและไม่มีผลกระทบกับประชาชนในด้านต่างๆ กองช่างส่งเรื่องให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาประกาศกำหนดจุดโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อได้รับอนุญาตผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

๒. ในกรณีการโฆษณาด้วยการปิด ติ่ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ในที่สาธารณะให้ติดต่อกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน เอกสารต่างๆ ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อได้รับอนุญาตให้มีการปิด ติ่ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำใดๆ ในที่หรือทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤตหรือทางเว็บไซต์ www.mapammarit.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต